

Thư Ban Phụ Trách

Đến đây ban phụ trách đã đi được nửa đoạn "đường đời" của LT năm 1992. Số 55 và 56 đã đến với quý AH với nhiều tin tức gia đình Công Chánh, vui có, buồn cũng có, nhưng đáng mừng thay là tin vui nhiều hơn tin buồn trong thời gian qua. Còn bài vở thì đủ loại, chuyên môn có, lịch sử có, kỷ niệm, văn chương, thơ phú ... cũng có. Phục vụ cho gia đình CC, trong đó có đủ lớp tuổi, từ những AH cao niên ngoài 90 cho đến con em trong gia đình đang ở tuổi vị thành niên, nam giới có, nữ giới có, có bạn thích văn chương, có bạn thích thơ phú, có bạn thích thanh, người thích tiểu, tục... Làm sao mà thỏa mãn được tất cả bà con, nên phải "nhắm mắt bắt chim" bắt được bài nào không làm tổn thương đến tình đoàn kết giữa AH, không chỉ trích hay ca tụng cá nhân AH (dù là đúng hay sai) thì đều có thể đăng lên LT. ít nhất cũng có một tỉ số AH nào đó ưa thích đọc và tất nhiên một số khó tính chê trách (nhưng không nói ra). Còn lại nửa đoạn đường của năm 92, với 2 LT mà không biết làm sao để thanh thỏa những công việc do các AH đã đề ra như:

Việc lập hội

LT số 56 đã báo cáo tình hình tiến triển (đúng hơn là bế tắc) của việc lập hội. Thì ra nguyên tắc đại đa số trong nhiều trường hợp không áp dụng được. Cũng như AH PDT nhận xét về việc làm business (lập công ty), mình làm chuyên môn, mình nghĩ là $2 + 2 = 4$, nhưng không phải thế, có thể thành 3 hay 5 thay vì 4 trong lãnh vực kinh doanh, tùy thị trường bên ngoài. Đại đa số AH đồng ý việc lập hội nhưng không thực hiện được, lý do là không ai đứng ra trực tiếp làm mọi việc cần thiết để lập hội. Trách nhiệm này rất nặng nề, đứng ra hô hào, chạy quanh để lo thủ tục, khi có văn kiện cho phép lập hội thì lại lo hội họp, bầu ban, năn nỉ AH tham gia; không có một uy quyền gì để yêu cầu ai làm một việc gì, mà chỉ kêu gọi. Lúc đầu nể nang nhau thì tham gia, hội họp nhiều lần mất thì giờ, tốn tiền phải đóng góp cho phần chi phí, lập hội nên dần dần lơ là, vãn lại, thì giờ cuối tuần rất quý, có thể làm được bao nhiêu chuyện cho bà xã, cho con cái và cho bản thân... Rồi...nếu hội tan rã, lại chịu mang tiếng là đã

không làm tròn nhiệm vụ được anh em giao phó. Hội tan, AH tàn...trách nhiệm đó gánh sao nổi. Muốn xây dựng mà thành ra phá hoại khối Công Chánh đang đoàn kết.

Lý do, theo chúng tôi nghĩ, không lập được hội là vì thế. Nếu lập được hội tốt đẹp thì ai lại không hoan nghênh. AH NDS phát biểu ý kiến rất xác đáng về việc lập hội. Dù lập hội hay không lập hội, thì cũng đừng làm tan rã AHCC... Chúng tôi xin lập lại, là trách nhiệm ấy quá lớn lao, không ai dám gánh. Thôi thì hãy đợi thời gian, một hai năm nữa, cũng mới 19 tuổi thôi, có sao đâu, không muộn màng gì. Miễn là đợi mà vẫn giữ vững tinh thần đừng để sa ngã là tốt.

Việc lập quyển Niên giám AHCC

Đa số muốn có một tập danh sách AH đã cập nhật. Việc này AH Lý Đai vẫn làm dài dài và sẽ cố gắng in ra một tập danh sách riêng (ngoài LT) đóng bìa tốt đẹp để AH giữ lấy, khỏi phải nhờ ai cho địa chỉ bạn bè. Mỗi năm cập nhật một lần. Tốn kém không bao nhiêu nhưng mỗi gia đình có được bản danh sách đầy đủ AH. Nhân đây cũng xin báo cáo là con số AH mất liên lạc với LT từ đầu năm là 220. Sau khi gửi phiếu xác nhận địa chỉ cho các AH ấy, số mất liên lạc còn lại là 160. Kỳ này LT sẽ kèm theo phiếu xác nhận địa chỉ cho 160 AH một lần nữa, may ra số mất liên lạc sẽ tụt xuống dưới 100. Sau đợt này, xin tạm ngưng gửi LT cho số AH đã thực sự mất liên lạc.

Quyển "Album" AH và gia đình

Việc này xin đề nghị cụ thể như sau:

Để có đầy đủ hình ảnh AH và gia đình ngõ hầu làm một quyển "Album AHCC" xin mỗi gia đình AH gửi đến cho ban PT một hay vài tấm hình thật rõ "chân dung" hình riêng hay hình chung gia đình để sắp xếp vào một quyển Album. Công tác này phải có thời gian ít nhất một năm, dự trù có thể in cuốn Album vào giữa năm 93 và gửi đến cho quý AH. Gửi hình rồi sau đó gửi ủng hộ tài chánh để ấn hành cho được đẹp đẽ. Xin quý AH đừng bỏ qua công tác này.

Năm 93 LT sẽ đi về đâu?

Trong LT trước, chúng tôi đã kêu gọi các địa phương đứng ra phụ trách LT năm 93 nhưng chưa có địa phương nào chịu "vác ngà voi" năm tới. Ba địa phương đã từ chối, còn các nơi khác thì im hơi. Vậy xin nêu lên một lần nữa trên LT kỳ này, kêu gọi sự tình nguyện nhận lãnh LT năm 93. Xin cho biết để thông báo trên LT 58 cho AH bốn phương vui mừng, LT yên tâm có nơi nương tựa.

BPT